

# กาแฟน่าน กาแฟชีวิต

ดร.สมชาย ทาญศิริรัญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในวันนี้การมีร้านกาแฟสวยๆ สักร้านหนึ่ง กำลังเป็นความฝันของหลายๆ คน และต่างคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันออกไป บ้างก็ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางธุรกิจ บ้างก็อยากมีเพราะเป็นแฟชั่น บ้างก็เพราะหลงรักความหอมและรสชาติของกาแฟ หรือเพื่อเสริมธุรกิจหลักอื่นของตัวเอง และเพื่อนผมบางคนก็เกษียณก็มีเหตุผลเฉพาะตัวว่า "เพื่อไว้หลอกล่อเพื่อนมานั่งคุยกันยามว่างหลังเกษียณพร้อมสำกับผมว่า "มึงต้องมาบ่อยๆ นะ กูกลัวเหงา"

การมาน่านเมืองกาแฟครั้งนี้ ผมได้พบผู้ที่ฝากชีวิตไว้กับกาแฟหลายๆ ท่าน ทั้งระดับการปลูก การรวบรวม การปรับปรุงคุณภาพ และร้านกาแฟ แต่มีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ผมอดจะเล่าสู่กันฟังไม่ได้ เพราะร้านนี้วันนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดเช็กอินแห่งหนึ่งของน่าน ร้านนี้ชื่อ **"เอือนอ้งต๋อ"** อาจมีคนหลายคนมาที่นี่เพราะสถานที่แห่งนี้บ่งบอกวิถีชีวิตที่ "เนิบๆ" ของความเป็นน่านอย่างแท้จริง มีที่นั่งเจียบๆ หลายมุมที่ซ่อนเสน่ห์ของความสงบ สบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่ได้รับการออกแบบทัศนียภาพและเพลงเสน่ห์ของความเป็นล้านนาอย่างครบถ้วน ท่านจะเห็นธารน้ำเล็กๆ ห่อหุ้มที่ตกแต่งออกแบบเป็นบ้านสมัยเก่า ระเบียงบ้านโบราณขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะให้นั่งไต่ลมหายใจขนาดใหญ่แบบชิลาๆ มีที่นั่งแบบกลุ่มบนระเบียงริมธารน้ำและมุมต่างๆ ในสวน เก้าอี้หนังเอนกายสบายๆ ในบ้านแบบโบราณกระจายทั่วพื้นที่ มีภาพเก่าๆ เล่าเรื่องเมืองน่านสมัยเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และมีสวนสัตว์เล็กๆ ใ้เด็กดู ใครไปมาแล้วจะทราบดีว่าจุดเช็กอินมีเพียบ และกำลังสร้างเพิ่มเติมขึ้นเพื่อรองรับผู้มีรสนิยมความหอมละมุนของกาแฟและบรรยากาศละไมของล้านนา ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่นี่มีกล้วยแจกให้ทานฟรีด้วยครับ สำหรับที่มาของชื่อ "เอือนอ้งต๋อ" นี้ได้มาจากที่บ้านนี้เคยมีต่อมาทำรังอยู่ และวันนี้ยังคงร่องรอยอยู่.เอากันง่ายๆ อย่างนี้แหละครับ



ทั้งหมดนี้ผมกำลังพูดถึง "เอือนฮังต่อ" ของพี่เชิดชู เต็งไทรรัตน์ ที่ตั้งร้านกาแฟนี้ให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟ ทั้งสถานที่ที่คงความเป็นน่านและมีจิตวิญญาณที่แทรกอยู่ในทุกองูและทุกมุมของร้าน และลงทุนเลือกใช้เครื่องชงกาแฟชั้นเยี่ยม บาร์สต๊าชชั้นยอด ก็เพื่อดึงศักยภาพรสชาติ กลิ่น และเสน่ห์ของกาแฟชั้นเยี่ยมของ "น่าน" ออกมาให้ผู้คนได้สัมผัส รวมทั้งการเนรมิตสถานที่ที่สวยงามและน่านั่งพักกายพักใจมิลาๆ แต่จะมีใครสักคนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแรงจูงใจของ "เอียชู" ที่ตั้งร้านกาแฟร้านนี้เพื่ออะไรแท้จริงแล้ว "เอียชู" ตั้งร้านกาแฟนี้ก็เพื่อ "น่าน" และ "คนน่าน" เขาหวังมากกว่าหากลูกค้าชื่นชอบกาแฟน่านแล้ว คนน่านจะรักษาป่าของน่านให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะหลักคิดของชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับ คิดตลอดสายของการพัฒนาแบบหัวใจของคนน่ารัก "น่าน" อย่างจริงใจ "เอียชู" เชื่อว่าหากกาแฟน่านติดตลาดเกษตรกรที่เป็นชาวเผ่าส่วนใหญ่และต้องปลูกในพื้นที่สูงก็จะรักษาป่า รักษาต้นไม้ใหญ่ เพราะกาแฟต้องปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มบังเงาให้กับต้นกาแฟ. นี่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของภูเขาหัวโล้นที่น่านกำลังประสบปัญหา

ดังนั้นที่ "เอือนฮังต่อ" จึงมีสโลแกนที่ไม่เหมือนร้านกาแฟอื่นๆ ที่นี้ไม่พูดเพื่ออวดรสชาติอันยอดเยี่ยมของกาแฟน่าน แต่เขาเลือกที่จะขอบคุณลูกค้าที่ดื่มกาแฟน่านที่นี่ เพราะหากกาแฟน่านยังเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ก็จะทำให้ป่าของน่านมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้คนบนดอยคนปรับคุณภาพ และอื่นๆ อีกหลายหมื่นชีวิตที่เกี่ยวข้องก็จะดีขึ้น.คู่มือมองของนักธุรกิจชั้นเซียนที่มีจิตใจรัก "บ้าน" อย่างแท้จริงครับ การแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องมองที่รากของปัญหาเขาบอกผมว่า หากชาวเผ่าและเกษตรกรมีรายได้ในพืชผลที่ปลูกแล้ว เขาก็เลือกการเลี้ยงชีพพวกเขาและครอบครัวในวิถีที่ยั่งยืนกว่าและก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับป่าและธรรมชาติของน่าน

แม้ว่ากาแฟน่านจะมีความหลากหลาย แต่ในแต่ละพื้นที่ปลูกจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก อากาศ ความสูงของพื้นที่ และพันธุ์ และที่เอือนฮังต่อนี้มีกาแฟของเกือบทุกดอยมาให้ผู้ชื่นชอบกาแฟได้ลิ้มลอง โดยทำงานกับเครือข่ายต่างๆ จากเกษตรกรผู้ปลูก มาสู่ผู้ปรับคุณภาพ และมาสู่ร้านกาแฟ โดยจะมีการพูดคุยกันและรักษามาตรฐานในทุกระดับ ดังนั้นจึงมั่นใจในรสชาติของกาแฟได้อย่างสมบูรณ์ และผมเข้าใจว่าที่ร้านในวันที่ผมไปมีกาแฟ 6-7 ดอย และได้ "แอ่ว" จาก "ภูมิใจ คอฟฟี่ ฟาร์ม" มาอธิบายให้ผมฟังอย่างอรร่อยว่ากาแฟแต่ละดอยมีความเด่นในรสชาติ กลิ่น แตกต่างกันอย่างไร สร้างจุดขายได้ดีทีเดียว ผมไม่ชำนาญเรื่องกาแฟนัก คงต้องเชิญชวนเชิญไปชิมละครับ. ผมว่าที่นี่คือโซ่รวมที่มีชีวิตของกาแฟน่านที่สมบูรณ์แบบเลยครับ และถ้าจะลองชิมลองสั่ง signature ของร้าน "กาแฟเอือนฮังต่อ" ชื่อเดียวกับร้านครับ

ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั้งมวล คุณคงหาเจอไม่ได้ง่ายนักในที่ใดๆ นอกจากที่ "เอือนฮังต่อ" และได้พูดคุยกับคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาแต่มีวิถีชีวิตที่ไม่ธรรมดาอย่าง "เชิดชู เต็งไทรรัตน์" คนที่วางชีวิตเพื่อการพัฒนาในทุกมิติให้กับบ้านเกิดของเขาที่ผู้คนปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้าๆ เนิบๆ..เมืองที่เรียกว่า "น่าน" แห่งนี้

**ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 พ.ย. 2561**